

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐ

ปธ.เฟดคลิฟแลนด์ชี้ต้องใช้เวลาสองปีเงินเพื่อสหรัฐจึงลดลงแตะเป้าหมาย 2% นางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาคลิฟแลนด์ระบุว่า อาจต้องใช้เวลาจนถึงสองปีเงินเพื่อที่จะลดลงแตะระดับเป้าหมาย 2% ของเฟด พร้อมเสริมว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวลดลงแบบค่อยเป็นค่อยไปจากระดับปัจจุบัน ทั้งนี้ เงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ทำให้กรรมการเฟดเกือบทุกคนสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากที่สุดในรอบกว่า 25 ปีของเฟด โดยมีผู้คัดค้านเพียงรายเดียวคือนางเอสเธอร์ จอร์จ ประธานเฟดสาขาแคนซัส ซิตี้ (อินโฟเคสท์)

"ไบเดน" เตรียมถก "สี จิ้นผิง" เร็วๆนี้ คาดปรับมาตรการภาษีนำเข้าจีน ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ กล่าวว่าเขาจะหารือกับปธน.สี จิ้นผิง ผู้นำจีน "ในเร็ว ๆ นี้" และกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่ออกโดยรัฐบาลของนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตปธน.สหรัฐ "เรากำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และผมกำลังตัดสินใจเรื่องนี้" ปธน.ไบเดนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังถูกถามว่าเขาตัดสินใจที่จะยกเลิกมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากจีนหรือไม่ (อินโฟเคสท์)

"เยลเลน" คาดสหรัฐเผชิญเงินเฟ้อยาวตลอดปีนี้ แต่มั่นใจเศรษฐกิจไม่ถดถอย นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐคาดการณ์ว่า ความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นตลอดทั้งปีนี้ และคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลง "เราเผชิญภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงในปี และมีความโน้มว่า อัตราเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปีจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ดิฉันคาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลง แต่มั่นใจว่าเศรษฐกิจของเราจะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้" นางเยลเลนให้สัมภาษณ์ในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์เอบีซีนิวส์เมื่อวันอาทิตย์ (19 มิ.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น (อินโฟเคสท์)

เฟดเตรียมเผยแพร่ผลทดสอบ Stress Test ประจำปีของภาคธนาคารในวันพฤหัสบดี ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เตรียมเปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ประจำปีของภาคธนาคารในวันพฤหัสบดีนี้ (23 มิ.ย.) ขณะที่นักวิเคราะห์ชี้เห็นว่า ธนาคารส่วนใหญ่ของสหรัฐจะผ่านการทดสอบในครั้งนี้ ซึ่งจะเปิดทางให้ธนาคารสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและซื้อหุ้นคืน การทดสอบ Stress Test ของเฟดครอบคลุมถึงการประเมินว่า ธนาคารต่าง ๆ มีความปลอดภัยที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินปันผล และการใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากการตั้งสำรองหนี้เสีย โดยการทดสอบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เงินภาษีของประชาชนมาคุ้มครองธนาคารต่าง ๆ เหมือนในช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินปี 2550-2552 (อินโฟเคสท์)

ผู้ว่าการเฟดหนุนขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75% ในเดือนก.ค. เหตุเงินเฟ้อยังสูง นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า เขาสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุมเดือนก.ค. เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก "ในมุมมองของผม นั่นหากข้อมูลเศรษฐกิจในวันข้างหน้าเป็นไปตามที่ผมคาดไว้ โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อ ผมจะสนับสนุนให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุมเดือนก.ค." นายวอลเลอร์กล่าวในงานเสวนาซึ่งจัดโดยสมาคมเศรษฐกิจแห่งเมืองดัลลัส (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการวันนี้เนื่องในวันจूनทีนธ์ (Juneteenth) (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ตลาดเงินนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 20 มิ.ย.เนื่องในวันจूनทีนธ์ (Juneteenth) (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: ตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 20 มิ.ย.เนื่องในวันจूनทีนธ์ (Juneteenth) (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 20 มิ.ย. เนื่องในวัน Juneteenth (Juneteenth) (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

EU หารือส่งออกัญญาพิษยูเครนหลังคั่งค้างเพราะรัสเซียปิดกั้นท่าเรือ รัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรป (EU) เตรียมหารือวิธีส่งออกัญญาพิษจำนวนมากหลายล้านตันที่ติดค้างอยู่ในยูเครน เนื่องจากรัสเซียปิดกั้นท่าเรือทะเลดำที่การประชุมในประเทศลักเซมเบิร์กในวันนี้ (20 มิ.ย.) ทั้งนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ยูเครนคือหนึ่งในซัพพลายเออร์ข้าวสาลีชั้นนำของโลก แต่การส่งออกต้องหยุดชะงัก โดยข้าวสาลีกว่า 20 ล้านตันต้องติดอยู่ในคลังสินค้านับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนและปิดกั้นท่าเรือต่าง ๆ ของประเทศ (อินโฟเควสท์)

"เซเลนสกี" คาดรัสเซียโจมตีหนักขึ้น เหตุ EU เตรียมจัดขั้มมิตรรับรองสถานะผู้สมัคร ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครนคาดว่ารัสเซียจะยกระดับการโจมตีเนื่องจากกลุ่มผู้นำสหภาพยุโรป (EU) อาจพิจารณาลงนามรับรองสถานะให้ยูเครนเป็นผู้สมัครเข้าร่วม EU ในการประชุมสุดยอดในสัปดาห์นี้ และรัสเซียเร่งเอาชนะเพื่อยึดครองภาคตะวันออกของยูเครน ปธน.เซเลนสกีกล่าวผ่านวิดีโอเมื่อคืนนี้ (19 มิ.ย.) ว่า "เราคาดว่ารัสเซียจะยกระดับการคุกคามในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอน เรากำลังเตรียมตัว และเราพร้อมแล้ว" (อินโฟเควสท์)

รัฐสภายูเครนออกกฎหมายแบนหนังสือ-เพลงรัสเซียหวังตัดขาดวัฒนธรรม รัฐสภายูเครนลงมติผ่านร่างกฎหมายสองฉบับที่จะบังคับใช้เพื่อแบนหนังสือและเพลงของรัสเซีย ซึ่งเป็นความพยายามที่จะตัดความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของสองประเทศ ทั้งนี้ กฎหมายฉบับแรกกำหนดให้ห้ามตีพิมพ์หนังสือที่ชาวรัสเซียเป็นผู้แต่ง เว้นแต่ว่าผู้แต่งจะยกเลิกถือหนังสือเดินทางของรัสเซีย แล้วเปลี่ยนมาถือสัญชาติยูเครน โดยคำสั่งนี้มีผลเฉพาะผู้ที่เลือกถือสัญชาติรัสเซียหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายลงในปี 2534 (อินโฟเควสท์)

ECB ชี้ผู้ลี้ภัยยูเครนอาจช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงานของยุโรปโซนใต้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยว่า การอพยพของชาวยูเครนเข้าสหภาพยุโรป (EU) อาจช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงานในยุโรปโซนใต้ เนื่องจากผู้ที่ลี้ภัยจากสงครามบางส่วนมีแนวโน้มที่จะพักอาศัยอย่างถาวรในประเทศใหม่ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า มีผู้ลี้ภัยจากยูเครนประมาณ 7 ล้านคน ซึ่งส่วนมากเป็นสตรีและเด็ก นับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนในวันที่ 24 ก.พ. และมีผู้ลี้ภัยเพิ่มอีกทุกวัน โดยผู้ลี้ภัยจำนวนมากหวังว่าจะพบโอกาสในการจ้างงานที่มั่นคงในประเทศสมาชิก EU (อินโฟเควสท์)

แหล่งข่าวเผยเยอรมนีมั่นใจสวีเดน-ฟินแลนด์ตกลงกับนาโตได้ แหล่งข่าวของรัฐบาลเยอรมนีเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า เยอรมนี "มั่นใจมาก" ว่าองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต (NATO) จะบรรลุข้อตกลงกับสวีเดนและฟินแลนด์ได้ในเรื่องที่ตั้งสองชาตินี้ขอเข้าเป็นสมาชิกนาโต แต่หากเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นภายในการประชุมสุดยอดในกรุงมาดริดสัปดาห์หน้า ก็ไม่ถือเป็นเรื่อง "คอขาดบาดตาย" (อินโฟเควสท์)

กรีซจ่อให้เงินอุดหนุนครัวเรือนซื้อแอร์-ตู้เย็นใหม่ หวังช่วยลดค่าไฟ กระทรวงพลังงานกรีซ ประกาศแผนให้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยภาคครัวเรือนซื้อตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศใหม่มาใช้แทนของเก่า เพื่อลดค่าไฟเนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ประหยัดพลังงานมากกว่า สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่กรีซกำลังเผชิญกับปัญหาพลังงานแพงเหมือนกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งย้ำแย่งชิงอีกจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครน โดยแผนมอบเงินช่วยเหลือนี้คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 150 ล้านยูโร (อินโฟเควสท์)

รัสเซียประณามลิทัวเนียหลังถูกห้ามส่งสินค้าไปยังคาลินินกราด ลั่นเจอได้กลับแน่ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รัฐบาลรัสเซียประณามมติของลิทัวเนียที่สั่งห้ามการขนส่งสินค้าบางชนิดไปยังภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียว่า "ไม่เคยมีมาก่อน" พร้อมให้คำมั่นว่าจะตอบโต้กลับแน่ รัฐบาลลิทัวเนียมีคำสั่งให้สินค้าที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหภาพยุโรป (EU) ห้ามขนส่งผ่านเขตแดนลิทัวเนีย ส่งผลให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าด้วยรถไฟไปมาระหว่างคาลินินกราดที่เป็น

ดินแดนส่วนแยกในทะเลบอลติก กับพื้นที่ส่วนที่เหลือของประเทศรัสเซียได้ โดยสินค้าที่ถูกคว่ำบาตร ได้แก่ ถ่านหิน, โลหะ, วัสดุก่อสร้าง และเทคโนโลยีขั้นสูง (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: **หุ้นยุโรปปิดบวก** **หุ้นแบงก์-พลังงานฟื้นตัวหนุนตลาด** ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (20 มิ.ย.) โดยฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยหุ้นกลุ่มธนาคาร, กลุ่มเดินทาง และกลุ่มพลังงานนำตลาดปรับตัวขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายเบาบาง เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันหยุด ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 407.14 จุด เพิ่มขึ้น 3.89 จุด หรือ +0.96% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,920.09 จุด เพิ่มขึ้น 37.44 จุด หรือ +0.64%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี ปิดที่ 13,265.60 จุด เพิ่มขึ้น 139.34 จุด หรือ +1.06% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,121.81 จุด เพิ่มขึ้น 105.56 จุด หรือ +1.50% (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: **ฟุตซีปิดบวก 105.56 จุด** **หุ้นกลุ่มพลังงานหนุนตลาด** ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันจันทร์ (20 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มการเงิน โดยตลาดฟื้นตัวขึ้น หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 3 สัปดาห์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,121.81 จุด เพิ่มขึ้น 105.56 จุด หรือ +1.50% (อินโฟเคสท์)

ญี่ปุ่น

ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติญี่ปุ่นเผยพร้อมร่วมมือรัฐบาลรับมือตลาดเงิน นายฮารุฮิโกะ คูโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยในวันนี้ว่า BOJ หวังที่จะรับมือตลาดเงินอย่างเหมาะสมโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลญี่ปุ่น พร้อมส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินเยน นายคUROดะ กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังประชุมกับนายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นว่า "ผมแจ้งกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วว่าการที่เงินเยนผันผวนรุนแรงไม่ใช่เรื่องดี" โดยเขาได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับนายคิชิดะเกี่ยวกับเศรษฐกิจและ

ตลาดเงินโลกในระหว่างการประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นการพบกันตามปกติของทั้งสองฝ่าย (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: **นิเกอิปิดลบ 191.78 จุด** **วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ** ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยนักลงทุนวิตกว่าภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐจะย่อแย่ลง เนื่องจากคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดตลาดที่ระดับ 25,771.22 จุด ลดลง 191.78 จุด หรือ -0.74% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. (อินโฟเคสท์)

จีน

แบงก์ชาติจีนตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ LPR ประเภท 1 ปีและ 5 ปี ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีที่ระดับ 3.7% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีเอาไว้ที่ระดับ 4.45% ในวันนี้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปีของจีนเป็นดัชนีวัดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของภาคเอกชน ส่วนอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีเป็นดัชนีวัดทิศทางอัตราดอกเบี้ยของภาคครัวเรือน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยเพื่อการกู้ยืม (อินโฟเคสท์)

จีนเผยแพร่ทดสอบระบบสกัดกั้นชิปนาฬิกาพื้นดินประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย กระทรวงกลาโหมจีนเปิดเผยว่า จีนทำการทดสอบระบบสกัดกั้นชิปนาฬิกาแบบติดตั้งบนพื้นดิน และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเป็นระบบเพื่อการป้องกันและไม่ได้เล็งเป้าหมายไปที่ประเทศใด สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า จีนได้ยกระดับการวิจัยชิปนาฬิกาทุกประเภท ตั้งแต่ชิปนาฬิกาที่สามารถทำลายดาวเทียมในอวกาศไปจนถึงชิปนาฬิกาที่ตัวติดหัวรบนิวเคลียร์ที่ทันสมัย โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุงโครงการให้ทันสมัยของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน (อินโฟเคสท์)

จีนเดินหน้ากวาดล้างคอร์รัปชัน สั่งญาติเจ้าหน้าที่ระดับสูงเลิกทำธุรกิจทั้งหมด พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ออกกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจของสมาชิกครอบครัวของบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ โดยมี

เป้าหมายที่จะกวาดล้างการทุจริตและคอร์รัปชัน สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างบทบัญญัติที่ออกโดยคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนจะต้องรายงานกิจกรรมทางธุรกิจของคู่สมรสและบุตรของตน ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือพยายามฝ่าฝืน"จะถูกดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเข้มงวด (อินโฟเควสท์)

ขนส่งสาธารณะปักกิ่งกลับมาให้บริการอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น คณะกรรมการขนส่งเทศบาลกรุงปักกิ่งเปิดเผยว่า สถานีรถไฟใต้ดินของกรุงปักกิ่งซึ่งปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อสกัดกั้นและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้วเมื่อวานนี้ (19 มิ.ย.) นอกจากนี้ กลุ่มขนส่งสาธารณะของปักกิ่งระบุว่า บริการรถโดยสารประจำทางในเขตเฟิงไถ่ที่หยุดให้บริการไปก่อนหน้านี้ กลับมาเปิดให้บริการตามปกติด้วยเช่นกัน และจำนวนรถโดยสารจะกลับมาให้บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคที่ลดลง (อินโฟเควสท์)

แบงก์ชาติจีนรับพิจารณาคำขอจัดตั้ง "แอนท์ กรุ๊ป" เป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBOC) ยอมรับการยื่นคำขอจากบริษัทอาลีบาบา เพื่อดำเนินการจัดตั้งแอนท์ กรุ๊ป เป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านการเงิน (financial holding company) ซึ่งทำให้ตลาดคาดหวังว่า ทางการเงินจะเปิดทางให้แอนท์ กรุ๊ป สามารถกลับมาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชน (IPO) ได้อีกครั้ง หลังถูกระงับไปเมื่อปลายปี 2563 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในระบุว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของธนาคารกลางจีนเป็นการส่งสัญญาณล่าสุดว่า แอนท์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินและบริหารความมั่งคั่งในเครือของอาลีบาบา จะสามารถฟื้นตัวหลังจากที่ถูกทางการจีนเพ่งเล็ง (อินโฟเควสท์)

รัฐบาลจีนศึกษามาตรการพิเศษจำกัดภาคการผลิตหลังธุรกิจปลายน้ำขาดทุนหนัก หนังสือพิมพ์เซียงไฮ้ ซีเคียวริตี้ส์ นิวส์ รายงานว่า จีนกำลังวางแผนออกนโยบายพิเศษเพื่อช่วยเหลือบริษัทในอุตสาหกรรมปลายน้ำที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าวัตถุดิบที่สูงขึ้น ไชน่า ซีเคียวริตี้ส์ระบุว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนกำลังศึกษามาตรการต่าง ๆ เพื่อยกระดับโครงสร้าง

นโยบายฝั่งอุปทาน กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค และจูงใจให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยี (อินโฟเควสท์)

ผู้นำจีนเผยแพร่คำกับรัสเซียจ่อแต่ละระดับประวัติการณ์เร็ว ๆ นี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งประเทศจีนย้ำถึงพันธสัญญาด้านการค้าระหว่างจีนกับรัสเซีย แม้ชาติตะวันตกพร้อมใจกันออกมาตรึงการคว่ำบาตรรัสเซีย เพื่อลงโทษการที่รัสเซียรุกรานยูเครนตั้งแต่ปลายเดือนก.พ.ที่ผ่านมา "ขณะนี้ความร่วมมือระหว่างรัสเซียและจีนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยการค้าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้คิดเป็นตัวเลขมหาศาล และคาดว่าจะแต่ละระดับสูงเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความร่วมมืออันยอดเยี่ยมระหว่างสองประเทศได้เป็นอย่างดี" (อินโฟเควสท์)

มาเก๊าปิดธุรกิจและร้านอาหารส่วนใหญ่ แต่ยังเปิดกาสิโนแม้โควิดระบาดหนัก มาเก๊า ศูนย์กลางการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มการปูพรมตรวจหาเชื้อโควิด-19 วันที่ 2 ในวันนี้ โดยธนาคาร, โรงเรียน, ศูนย์บริการภาครัฐ และธุรกิจอื่น ๆ ปิดให้บริการ แต่บ่อนกาสิโนยังเปิดให้บริการอยู่ คาดกันว่า การปูพรมตรวจหาเชื้อในผู้อยู่อาศัยประมาณ 600,000 คนของมาเก๊าจะเสร็จสิ้นในวันอังคาร (21 มิ.ย.) โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในมาเก๊าหลายสิบคนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

จีนนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ แชนหัวซาอูตีอาาระเบีย สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานว่า จีนนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียในเดือนพ.ค.พุ่งขึ้น 55% แต่ละระดับ 8.42 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่ายอดนำเข้าน้ำมันดิบจากซาอูตีอาาระเบียซึ่งอยู่ที่ 7.82 ล้านตัน ทั้งนี้ จีนหันไปนำเข้าน้ำมันดิบจากจีนมากกว่าซาอูตีอาาระเบีย เนื่องจากโรงกลั่นของจีนสามารถซื้อน้ำมันจากรัสเซียในราคาถูกลง หลังจากชาติตะวันตกประกาศแบนนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเพื่อตอบโต้การใช้กำลังทหารรุกรานยูเครน (อินโฟเควสท์)

จีนเผยความต้องการไฟฟ้าในบางมณฑลทำสถิติสูงสุด ท่ามกลางอุณหภูมิร้อนระอุ สื่อจีนรายงานว่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในมณฑลใหญ่ ๆ ของจีน อันเป็นผลจาก

สภาพอากาศที่ร้อนกว่าปกติ โดยมณฑลเหอหนานซึ่งมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของจีน มีความต้องการไฟฟ้าแต่ละระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รายงานระบุว่าปริมาณความต้องการไฟฟ้าในมณฑลเหอหนานแต่ละระดับสูงสุด 65.34 ล้านกิโลวัตต์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน เติ่งไฮ้คอมโพสิตปิดลบเล็กน้อย
หลังแบงก์ชาติจีนตรึงดอกเบี้ย LPR ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดขยับลงเล็กน้อยในวันนี้ ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปี และ 5 ปีในวันนี้ ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,315.43 จุด ลดลง 1.36 จุด หรือ -0.041% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 88.91 จุด รับแรงซื้อหุ้นอสังหาฯ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกในวันนี้ จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งช่วยชดเชยหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีจีนที่ร่วงลง แม้นักลงทุนจะยังกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น และการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายแห่ง ดัชนีฮั่งเส็งปิดที่ 21,163.91 จุด เพิ่มขึ้น 88.91 จุด หรือ +0.42% (อินโฟเควสท์)

เอเชีย และอื่นๆ

"กุตโตโว เปโตร" คว่ำชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบีย สำนักบริหารการทะเบียนแห่งชาติโคลอมเบียเปิดเผยว่า นายกุตตาโว เปโตร คว่ำชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียเมื่อวานนี้ (19 มิ.ย.) หลังจากที่เชื่อนาโฆนาโยโรดอลโฟ เฮอร์นันเดส ในการเลือกตั้งรอบสองด้วยคะแนนที่สูสี จากคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งซึ่งนับไปแล้วประมาณ 99.67% ของผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด นายเปโตร ผู้สมัครฝ่ายซ้ายอดีตนายกเทศมนตรีกรุงโบโกตาวัย 62 ปี ได้คะแนน 11,266,138 คะแนน หรือคิดเป็น 50.48% ในขณะที่นายเฮอร์นันเดสได้รับคะแนน 10,546,163 คะแนน หรือคิดเป็น 47.26% (อินโฟเควสท์)

คณะผู้แทน IMF เยือนศรีลังกา มุ่งหาวิธีวิกฤตเศรษฐกิจ
คณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เดินทางถึงศรีลังกาแล้วเพื่อเจรจาเกี่ยวกับโครงการเงิน

ช่วยเหลือ แต่เวลาของประเทศเหลือน้อยเพราะน้ำมันจะหมดในอีกไม่กี่วัน และคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือก็นานอีกหลายเดือน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ศรีลังกา กำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ 70 ปี เนื่องจากการจัดการที่ผิดพลาดทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและข้อผิดพลาดด้านนโยบาย รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อการท่องเที่ยวและการส่งเงินกลับประเทศ ซึ่งส่งผลให้ทุนสำรองระหว่างประเทศปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ (อินโฟเควสท์)

อินเดีย-บังคลาเทศน้ำท่วมหนัก คร่าชีวิตหลายสิบ ติดค้างนับล้าน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 25 รายจากเหตุพายุพายุและดินถล่มในบังคลาเทศ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ผู้คนนับล้านยังคงติดค้างและไร้ที่อยู่อาศัย บริเวณพื้นที่ราบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากมรสุมอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า รัฐอัสสัมในอินเดียมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 17 คนจากเหตุพายุพายุรุนแรงที่เริ่มต้นในเดือนนี้ (อินโฟเควสท์)

ศรีลังกาขึ้นขอสินเชื่อน้ำมันดิบจากรัสเซีย หวังบรรเทาปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิง นายกาญจนนา วิเจเสครา รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานศรีลังกาเปิดเผยว่ากับนักข่าวว่าทางการศรีลังกาได้ติดต่อกับซัพพลายเออร์น้ำมันดิบของรัสเซียหลายรายเพื่อหาทางออกวิกฤตด้านพลังงานของศรีลังกาแล้ว ทั้งนี้ สถานทูตรัสเซียประจำกรุงโคลัมโบเปิดเผยว่า นายวิเจเสคราระบุว่า ทางการกำลังพยายามยื่นขอสินเชื่อน้ำมันดิบจากรัสเซียเพื่อให้โรงกลั่นน้ำมันแห่งเดียวของประเทศยังคงทำงานต่อไปได้ (อินโฟเควสท์)

ผู้นำอินโดนีเซียเผยราคาอาหารสูงขึ้นเป็นอันตรายต่อประเทศกำลังพัฒนา ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ผู้นำอินโดนีเซียเปิดเผยว่า สงครามในยูเครนจำเป็นต้องยุติลงเนื่องจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวทำให้ราคาอาหารและพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น และทำให้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งรวมถึงอินโดนีเซีย ตกอยู่ในความเสี่ยง ปธน. วิโดโดให้

สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซีเอ็นบีซีว่า "สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดคือราคาอาหาร ดังนั้นเราต้องการให้สงครามในยูเครนจบลง ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ปัญหาด้วยการเจรจา เพื่อที่เราจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ หากไม่เช่นนั้น มันจะไม่มีทางจบวิกฤตการณ์ครั้งนี้เป็นอันตรายน่ามากกับหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา" (อินโฟเควสท์)

วิกฤตพลังงานออสเตรเลียกดดันธุรกิจย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ บรรดาผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียได้พากันลดการดำเนินงาน ปรับขึ้นราคาสินค้า และพิจารณาย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศเพื่อรับมือกับการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานและก๊าซ โดยสถานการณ์ดังกล่าวจะเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลในการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานของประเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบริคเวิร์กส์ (Brickworks) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอิฐรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย และบริษัทโบรอล (Boral) ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การค้าเงินธุรกิจ แม้ว่ารัฐบาลชุดใหม่จากพรรคแรงงานของออสเตรเลียพยายามเพิ่มอุปทานพลังงานและลดราคาไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ (อินโฟเควสท์)

อิหร่านโทษสหรัฐทำเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์สะดุด นายซาอีด คาติบซาเดห์ โฆษกของกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านเผยในวันนี้ (20 มิ.ย.) ว่า รัฐบาลอิหร่านพร้อมที่จะบรรลุ "ข้อตกลงที่ดี" กับชาติมหาอำนาจ พร้อมทั้งตำหนิสหรัฐว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้การเจรจาเพื่อหรือฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2558 ต้องหยุดชะงักลง "หากสหรัฐทำตามคำมั่นสัญญา เราก็พร้อมกลับไปเวียนนาเพื่อบรรลุข้อตกลงที่ดีได้วันนี้เลย" โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านกล่าว (อินโฟเควสท์)

อิรักเพิ่มผลิตน้ำมันแตะ 8 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2570 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า อิรักพยายามเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบเป็น 8 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ภายในสิ้นปี 2570 เพื่อตอบสนองข้อผูกพันจากโควตาส่งออกภายใต้การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออกหรือโอเปก (OPEC) "อิรักกำลังเร่งเพิ่มขีดความสามารถผลิตน้ำมัน มีหลายโครงการขนาดใหญ่ที่จะเพิ่มกำลังการผลิต และตั้งเป้าหมายบรรลุการผลิตสูงสุด

ที่ 8 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นปี 2570" นายอิซฮาน อับดุล-จับบาร์ อิสมาอิล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันเผยกับสื่อทางการอิรัก โดยปัจจุบันอิรักเดินหน้าหลายโครงการในแหล่งน้ำมันของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดบาสราทางตอนใต้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดบวก 237.42 จุด รับแรงซื้อหุ้นไอที ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดบวกในวันนี้ ขานรับแรงซื้อหุ้นกลุ่มไอที กลุ่มการเงิน และกลุ่มเฮลท์แคร์ นอกจากนี้ การที่ตลาดหุ้นในยุโรปเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ ยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อในตลาดหุ้นอินเดียด้วย ทั้งนี้ ดัชนี Sensex ปิดที่ 51,597.84 จุด เพิ่มขึ้น 237.42 จุด หรือ +0.46% (อินโฟเควสท์)

ไทย

ปลัดคลัง เตรียมปรับผู้ภาษีลาภลอย พร้อมดำเนินการหากรัฐบาลไฟเขียว นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายภาษีลาภลอย (Windfall tax) ที่กระทรวงการคลังได้เคยเสนอไปก่อนหน้านี้ เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และหากรัฐบาลมีเหตุผลที่จะต้องดำเนินการเก็บภาษีในส่วนนี้ ก็พร้อมจะทำได้ "ร่างกฎหมายเดิมมีอยู่แล้ว กระทรวงการคลังเคยเสนอ แต่เรื่องนี้ก็ตกไป โดยหากตอนนี้รัฐบาลมีเหตุผลที่จะทำ ก็พร้อมจะหยิบมาดำเนินการได้ มองว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ และน่าจะใช้ แต่ไม่เชื่อว่าจะนำมาเสนอกับทั้งหมดอยู่ที่เหตุผลของรัฐบาล หากมองเห็นถึงความจำเป็นที่จะดำเนินการ" ปลัดกระทรวงการคลังกล่าว (อินโฟเควสท์)

กนอ. เผย BOI อนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์เว้นภาษี 8 ปี ในนิคมฯ อัจฉริยะ นายวีรวิศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า นักลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate : Smart IE) ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม หลังคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ปรับเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุน โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และหากอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้

นิติบุคคลเพิ่มอีก 50% เป็นระยะ 5 ปี เพื่อสนับสนุนให้น่านวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาบริหารจัดการในนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และพื้นที่ประกอบการอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรม (Smart Industrial Estate and Smart Industrial Zone) (อินโฟเควสท์)

บขส. ยืนยันเดินรถปกติ ไม่ลดเที่ยววิ่ง เตรียมเจรจาร่วมฯ หาทางแก้ปัญหาน้ำมันแพง นายสัญญาธวัช ปัญวัฒน์ลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ประกอบการร่วมฯ เตรียมปรับลดเที่ยววิ่งลง 80% ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. นี้ เป็นต้นไป เนื่องจากได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บขส. เข้าใจและเห็นใจผู้ประกอบการร่วมฯ ที่ต้องรับภาระดังกล่าว โดย บขส. พร้อมจะหารือร่วมกับผู้ประกอบการร่วมฯ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการปรับการเดินรถและเที่ยววิ่ง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการด้วย (อินโฟเควสท์)

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ต่างชาติ Q1/65 ชะลอตัว แม้รัฐผ่อนมาตรการเดินทางเข้าไทย นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติทั่วประเทศ ในไตรมาส 1/65 มีจำนวน 2,107 หน่วย ลดลง 10.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มีจำนวนหน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วงโควิด-19 (ปี 63-64) ที่มีจำนวน 2,061 หน่วย/ไตรมาส มูลค่าการโอนห้องชุดรวม 10,262 ล้านบาท ลดลง 6.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการโอนในไตรมาสนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วงโควิด-19 ที่มีมูลค่า 9,683 ล้านบาท/ไตรมาส (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 0.18 จุดรับแรงขายกลุ่มแบงก์-พลังงานแต่มีแรงซื้อกลุ่มท่องเที่ยวหยุดตลาด SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,559.21 จุด ลดลง 0.18 จุด (-0.01%) มูลค่าการซื้อขาย 56,962.88 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงจากแรงขายกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และ กลุ่มพลังงานต้นน้ำ รวมถึงราคาหุ้น JTS ที่

ปรับตัวลดลงอย่างหนักตามราคาเหรียญบิทคอยน์ แต่ช่วงบ่ายกลับมายืนแดนบวกได้จากแรงเก็งกำไรในกลุ่มท่องเที่ยว หลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการด้านท่องเที่ยวต่อเนื่อง มองว่ามีโอกาสที่จะแกว่งตัวสร้างฐานเพื่อปรับตัวขึ้น พร้อมให้แนวรับ 1,550 จุด และแนวต้าน 1,575 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 46,964 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 46,964 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 5,757 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 3,246 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 3,011 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.57% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.03% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 35.30 เคลื่อนไหวกรอบแคบ ธุรกิจธนาคารบาง ตลาดขาดปัจจัยใหม่หนุน นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 35.30 บาท/ดอลลาร์ จากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 35.31 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 35.23-35.34 บาท/ดอลลาร์ โดยระหว่างวันยังไร้ปัจจัยใหม่ "วันนี้บาทเคลื่อนไหวไซด์เวย์ แกว่งในกรอบ ตลาดค่อนข้างเจียบ ระหว่างวันไม่มีปัจจัยใหม่ ด้านภูมิภาคก็เคลื่อนไหวเล็กน้อยเช่นกัน ส่วนคืนนี้ตลาดก็ค่อนข้างเบาบางเนื่องจากสหรัฐฯ หยุด " นักบริหารเงิน ระบุ นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันพรุ่งนี้ไว้ที่ 35.20 - 35.40 บาท/ดอลลาร์ ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนพ.ค.จากเฟดชิคาโก สหรัฐ
- ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค. สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

					As of 21-Jun-22							
Monday 20					Thai Stock Market	20-Jun-22	Chg	%Chg.				
EC	Construction Output MoM	Apr	-1.10%	--	0.00%	SET	1,559.21	-0.18	-0.01%			
	Construction Output YoY	Apr	3%	--	3.30%	SET50	946.34	+1.29	+0.14%			
CN	1-Year Loan Prime Rate	Jun-20	3.70%	3.70%	3.70%	SET100	2,151.78	+2.12	+0.10%			
	5-Year Loan Prime Rate	Jun-20	4.45%	4.45%	4.45%	MAI	599.19	-3.40	-0.56%			
						Institution Net Position	1,876.71					
						Proprietary Net Position	-40.19					
						Foreign Net Position	-2,494.48					
						Individual Net Position	657.95					
						Total Trading Value	56,962.88					
Tuesday 21					Major Indices	20-Jun-22	Chg	%Chg.				
US	Existing Home Sales	May	--	5.43m	5.61m	Dow Jones	29,888.78	+0.00	+0.00%			
	Existing Home Sales MoM	May	--	-3.30%	-2.40%	S&P 500	3,674.84	+0.00	+0.00%			
EC	ECB Current Account SA	Apr	--	--	-1.6b	Nasdaq	10,798.35	+0.00	+0.00%			
						STOXX Europe 50	3,469.83	+31.37	+0.91%			
						FTSE 100	7,121.81	+105.56	+1.50%			
						DAX	13,265.60	+139.34	+1.06%			
						Nikkei 225	25,771.22	-191.78	-0.74%			
						Shanghai Composite	3,315.43	-1.36	-0.04%			
						Hang Seng	21,163.91	+88.91	+0.42%			
						KOSPI	2,391.03	-49.90	-2.04%			
						BES Sensex	51,597.84	+237.42	+0.46%			
						Jakarta Composite	6,976.38	+39.41	+0.57%			
						Philippines Composite	6,333.94	+2.38	+0.04%			
						Ho Chi Minh	1,180.40	-36.90	-3.03%			
Wednesday 22					Crude Commodities	20-Jun-22	Chg	%Chg.				
US	MBA Mortgage Applications	Jun-17	--	--	6.60%	WTI (\$/b)	108.81	+0.82	+0.76%			
EC	Consumer Confidence	Jun P	--	--	-21.1	Dubai (\$/b)	112.72	+0.00	+0.00%			
JN	Machine Tool Orders YoY	May F	--	--	23.70%	Brent (\$/b)	114.13	+1.01	+0.89%			
TH	Customs Exports YoY	May	--	--	9.90%	NYMEX (\$/b)	109.56	+0.00	+0.00%			
	Customs Imports YoY	May	--	--	21.50%	COMEX Gold	1,835.60	+0.00	+0.00%			
	Customs Trade Balance	May	--	--	-\$1908m	Batic Dry Index	2,578.00	+0.00	+0.00%			
Thursday 23					Exchange Rate	20-Jun-22	17-Jun-22	%Chg.				
US	Current Account Balance	1Q	--	--	-\$217.9b	USD/THB	35.29	35.23	+0.18%			
	Initial Jobless Claims	Jun-18	--	--	--	EUR/USD	1.0511	1.0499	+0.11%			
	Continuing Claims	Jun-11	--	--	--	USD/JNY	135.07	135.02	+0.04%			
	S&P Global US Manufacturing PMI	Jun P	--	--	57	GBP/USD	1.2253	1.2241	+0.10%			
	S&P Global US Services PMI	Jun P	--	--	53.4	USD/CHY	6.6925	6.7167	-0.36%			
	S&P Global US Composite PMI	Jun P	--	--	53.6	USD/KRW	1,292.20	1,287.65	+0.35%			
EC	S&P Global Eurozone Manufacturing PMI	Jun P	--	--	54.6	Dollar Index	104.700	104.700	+0.00%			
	S&P Global Eurozone Services PMI	Jun P	--	--	56.1							
	S&P Global Eurozone Composite PMI	Jun P	--	--	54.8							
JN	Jibun Bank Japan PMI Services	Jun P	--	--	52.6							
	Jibun Bank Japan PMI Composite	Jun P	--	--	52.3							
	Jibun Bank Japan PMI Mfg	Jun P	--	--	53.3							
	Nationwide Dept Sales YoY	May	--	--	19.00%							
Friday 24					Thai Bond Market	20-Jun-22	17-Jun-22	%Chg.				
US	New Home Sales	May	--	630k	591k	Total Return Index	289.38	288.60	+0.27%			
	New Home Sales MoM	May	--	6.60%	-16.60%	Outright/ Cash Trading	46,964.09	30,058.31	+56.24%			
JN	Natl CPI YoY	May	--	--	2.50%	Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
	Natl CPI Ex Fresh Food YoY	May	--	--	2.10%	20-Jun-22	0.497	0.633	0.760	1.100	1.749	2.139
	Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY	May	--	--	0.80%	Change (bps)	+0.09	+1.12	+1.98	+1.02	-0.45	-0.70
	PPI Services YoY	May	--	--	1.70%		5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
CN	BoP Current Account Balance	1Q F	--	--	\$89.5b		2.572	2.806	2.992	3.557	3.750	4.405
							-2.61	-3.02	-5.61	-5.61	-3.15	-1.24
US Bond Market												
Bond Yield												
20-Jun-22												
Change (bps)												
20-Jun-22												
Change (bps)												